

Số: /KBVN-KTNN
V/v thực hiện lập hồ sơ, chứng từ thanh
toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Vạn Ninh, ngày tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;
- Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Căn cứ Nghị định số 11/2020NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN);

Căn cứ Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua KBNN;

Căn cứ Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

KBNN đã có Quyết định số 7118/QĐ-KBNN ngày 12/12/2023 về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi thông tin Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trên Cổng trao đổi dữ liệu.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, bổ sung thêm tiện ích cho đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (gọi chung là đơn vị) và đáp ứng Quy trình kiểm soát, thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản và trao đổi thông tin Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trên Cổng trao đổi dữ liệu, KBNN đã thực hiện nâng cấp, bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Cổng TĐDL): là Cổng trao đổi dữ liệu qua Internet giữa KBNN với đơn vị sử dụng ngân sách, ngân hàng thương mại đối với thông tin của Bảng thanh toán 09.

Thông qua việc này, các đơn vị thực hiện lập hồ sơ, chứng từ thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi thông tin Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trên Cổng trao đổi dữ liệu.

Với mục tiêu là hình thành Kho bạc số theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 14/3/2022, KBNN Vạn Ninh gửi các đơn vị Quyết định số 7118/QĐ-KBNN ngày 12/12/2023 của KBNN và các phụ lục kèm theo để đơn vị nghiên cứu trước để công tác triển khai thuận lợi. KBNN Vạn Ninh sẽ có thông báo thời gian triển khai sau khi có văn bản triển khai của KBNN.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, KBNN Vạn Ninh kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quan tâm chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu tài liệu hướng dẫn để phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng

mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về KBNN Vạn Ninh để cùng phối hợp xử lý theo quy định./.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị./.

(Gửi kèm: Quyết định số 7118/QĐ-KBNN ngày 12/12/2023 về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi thông tin Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trên Cổng trao đổi dữ liệu và các phụ lục kèm theo)

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- UBND huyện (để báo cáo);
- Cổng TTĐT huyện Vạn Ninh;
- Lưu: VT, KTNN^{Thủy} (02bản).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn